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Borgarfulltrúi vill  spyrja um kostnað við ferðir erlendis og er hér ekki verið að 
vísa í hótel- og flugkostnað heldur annan kostað sem veittir eru dagpeningar í og 
ætlaðir fyrir fæði og annan kostnað sem hlýtur að uppihaldi á ferðum erlendis. Í 
mörgum ferðum er boðið upp á fæði að hluta til og jafnvel öllu leyti en engu að 
síður er fólk að fá fulla dagpeninga. Dagpeningakerfið er dýrt kerfi og barn síns 
tíma að mati borgarfulltrúa Flokks fólksins. Mörg fyrirtæki eru komin með 
svokölluð viðskiptakort sem á er ákveðið eðlilegt hámark.  Í þessu er mikil 
hagræðing,  gagnsæi og á sama tíma er tryggt að sá sem ferðast þarf ekki að leggja 
út kostnað fyrir nauðsynjahlutum á ferðalaginu hvort heldur sem það er matur eða 
ferðir innan borgar/staðar t.d. til og frá ráðstefnu/námskeiði. Spurt er hver var 
dagpeningakostnaður (ekki hótel- eða flugkostnaður) árið 2016 og 2017 hjá 
borgarfulltrúum og starfsmönnum skrifstofu borgarstjóra og borgarstjórnar? 
Einnig er óskað upplýsinga um dagpeninga á ferðum innanlands fyrir sama hóp að 
frátöldum hótel- og flugkostnaði.


